



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ ๓๕๖

สำนักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบการโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ที่ พร ๗๒๑๐๑/๒๘๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๙๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ได้แจ้งขอความเห็นชอบให้โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล รายให้ ส.ต.ท. เศกสรรค์ ธรรมมา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) นั้น

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติไม่เห็นชอบตามแนวทางหนังสือ สำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๙๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ให้ ส.ต.ท. เศกสรรค์ ธรรมมา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) โอนไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ หับทิมโต)  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร่

๒๖ ก.



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
เลขที่..... 3465  
วันที่..... 18 ก.ย. 2566  
เวลา.....

ที่ มท ๐๘๐๙:๒/๙๗๗

สำนักงาน ก.อบต.

1464/66

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ทารือการโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล

เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๒๒๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๒๗๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ แจ้งว่า ก.อบต.จังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทารือกรณีการโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ราย ส.ต.ท.เศกสรรค์ ธรรมมา ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จะสามารถดำเนินการรับโอนพนักงานส่วนตำบล รายดังกล่าวได้หรือไม่ ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติมอบอำนาจให้เลขานุการ ก.อบต. ในการวินิจฉัยตอบข้อทารือการบริหารงานบุคคล กรณีเป็นข้อทารือที่สามารถตอบโดยอ้างอิงองค์ประกอบของกฎหมายหรือมาตรฐานทั่วไปที่ชัดเจนหรือสามารถเทียบเคียงกับการตอบข้อทารือในประเด็นที่ ก.อบต. หรือคณะกรรมการเคยมีมติเรื่องนั้นมาแล้ว ให้เลขานุการ ก.อบต. หรือผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต. มีอำนาจตอบข้อทารือนั้นได้ ทั้งนี้ ให้รายงาน ก.อบต. ทราบ เฉพาะกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับข้อทารือของจังหวัดแพร่ ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ข้อ ๖ สรุปสาระสำคัญได้ว่า พนักงานส่วนตำบล ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานเริ่มต้นระดับใด และตำแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้นั้นเทียบเท่ากับระยะเวลาดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดตามประกาศนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน โดยผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ ระดับ ๗ ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑๒ (๑) สรุปสาระสำคัญได้ว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใด ได้มีหนังสือรายงานตำแหน่งว่างต่อสำนักงาน ก.อบต.จังหวัด แล้ว และประสงค์ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การคัดเลือก เพื่อรับโอนการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ ให้ประกาศวิธีการสรรหา

/ตามความประสงค์ ...

ตามความประสงค์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเมื่อมีการรายงานตำแหน่งว่างต่อสำนักงาน ก.อบต.จังหวัด แล้ว และต้องเสนอชื่อผู้ที่แต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อสำนักงาน ก.อบต.จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ต่อสำนักงาน ก.อบต.จังหวัด เพื่อเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งตำแหน่งว่างต่อสำนักงาน ก.อบต.จังหวัด เพื่อให้มีการดำเนินการสรรหาต่อไป และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ สรุปสาระสำคัญได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง ว่างอยู่ก่อน ประกาศฉบับนี้บังคับใช้ ให้สามารถกำหนดตำแหน่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด และสามารถสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลางหรือระดับต้น ในระดับใดระดับหนึ่ง ภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ระดับกลาง/ระดับต้น ให้สามารถดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการโอน รับโอนผู้ที่ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้รายงานตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น ที่ว่าง ให้ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาแล้วแต่กรณี

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานส่วนตำบล ราย ส.ต.ท.เศกสรรค์ ธรรมมา ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น เคยดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๔) และก่อนเข้าสู่ระบบประเภทตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ ๗) ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ หรือระดับ ๗) หรือตำแหน่งปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ดังนั้น จึงไม่สามารถรับโอนมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าเอก



(สาคร สิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นายสถาพร เสนาวงค์ โทร ๐๘๒ ๒๒๘ ๑๔๔๓

หน้า ๑ จาก ๑



## ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ขอบความเห็นชอบการโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล

### เรื่องเดิม

(๑) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ (วาระ ๕.๓) ได้พิจารณากรณีอบต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น และ อบต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย รายงานขอความเห็นชอบการรับโอนและการโอนพนักงานส่วนตำบล ราย ส.ต.ท.เศกสรรค์ ธรรมมา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒๐๒ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น อัตราเงินเดือน ๔๕,๗๔๐ บาท ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) อบต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร่ ทหารไปยังสำนักงาน ก.อบต. ว่าจะสามารถรับโอนพนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวได้หรือไม่

(๒) ฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร่ ได้หารือการโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ไปยังสำนักงาน ก.อบต. ตามหนังสือ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๒๒๔ ลว. ๕ ก.ค. ๒๕๖๖

### ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ก.อบต. ส่งหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๙๗๗ ลว. ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยสำนักงาน ก.อบต. เรียนว่า

ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติมอบอำนาจให้เลขานุการ ก.อบต. ในการวินิจฉัยตอบข้อหารือการบริหารงานบุคคล กรณีเป็นข้อหารือที่สามารถตอบโดยอ้างอิงองค์ประกอบของกฎหมายทั่วไปที่ชัดเจนหรือสามารถเทียบเคียงกับการตอบข้อหารือในประเด็นที่ ก.อบต. หรือคณะกรรมการเคยมีมติเรื่องนั้นมาแล้ว ให้เลขานุการ ก.อบต. หรือผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต. มีอำนาจตอบข้อหารือนี้ได้ ทั้งนี้ ให้รายงาน ก.อบต. ทราบ เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับข้อหารือของจังหวัดแพร่ ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ข้อ ๖ สรุปสาระสำคัญได้ว่า พนักงานส่วนตำบลผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานเริ่มต้นระดับใด และตำแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้นั้นเทียบเท่ากับระยะเวลาดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดตามประกาศนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน โดยผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ ระดับ ๗ ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสำนักงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑๒ (๑) สรุปสาระสำคัญได้ว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใด ได้มีหนังสือรายงานตำแหน่งว่างต่อสำนักงาน ก.อบต. จังหวัด แล้ว และประสงค์ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การคัดเลือก เพื่อรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันการบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจให้ประกาศวิธีการสรรหาตามความประสงค์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเมื่อมีการรายงานตำแหน่งว่างต่อสำนักงาน ก.อบต.จังหวัดแล้ว และต้องเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อสำนักงาน ก.อบต. จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต. จังหวัด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

และองค์การบริหารส่วนตำบล...

และองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ต่อสำนักงาน ก.อบต. จังหวัดเพื่อเสนอ ก.อบต. จังหวัดพิจารณา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งตำแหน่งว่างต่อสำนักงาน ก.อบต.จังหวัด เพื่อให้มีการดำเนินการสรรหาต่อไป และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๓ สรุปสาระสำคัญได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง ว่างอยู่ก่อน ประกาศฉบับนี้บังคับใช้ ให้สามารถกำหนดตำแหน่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด และสามารถสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลางหรือระดับต้น ในระดับใดระดับหนึ่ง ภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น ระดับกลาง/ระดับต้น ให้สามารถ ดำเนินการสรรหาด้วยวิธีการโอน รับโอนผู้ที่ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าว หรือการบรรจุกลับ เข้ารับราชการได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้รายงานตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง/ระดับต้น ที่ว่างให้ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาแล้วแต่กรณี

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานส่วนตำบล ราย ส.ต.ท.เศกสรรค์ ธรรมมา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๔๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น เคยดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไประดับ ๔) และก่อนเข้าสู่ระบบประเภทตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน เทศบาล ระดับ ๗) ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ หรือระดับ ๗) หรือตำแหน่งปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ดังนั้น จึงไม่สามารถรับโอนมาดำรง ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ได้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุมฯ

ไม่เห็นชอบ ตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๙๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องการหารือการโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล

บัญชีขอความเห็นชอบการโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล  
 คามมติการประชุม ก.อบต. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ (แบบวาระ ๓๒)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่จะรับโอน	เงินเดือน/ วุฒิการศึกษา	วัน เดือน ปี ที่บรรจุ	วุฒิ เดิม	เหตุผลประกอบ การขอโอน	ความเห็นของ อบต.เดิม /อบต.ที่จะรับโอน	อยู่ระหว่าง การพิจารณา การดำเนินงานหรือไม่	มติ ก.อบต. จังหวัดแพร่
๑	ส.ค.นเศกสรร ธรรมมา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๕๐-๓-๐๐-๓๑๑๓-๐๐๒ อบต. ร้องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๕๐-๓-๐๐-๓๑๑๓-๐๐๓ อบต. หัวไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่	๕๕,๗๕๐ -รัฐศาสตรบัณฑิต -นิติศาสตรบัณฑิต -รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	๑ ก.พ.๒๕๓๑	ศ.แม่ทะลายน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	ขอโอนเพื่อหา ประสบการณ์ ในการทำงาน และดำรงตำแหน่ง ปลัด อบต. ตาม ประกาศที่เลิกเกณฑ์ โครงสร้าง	อบต.ร้องกาศ โดยนายก อบต.ร้องกาศ ยินยอม ให้โอน และนายก อบต. หัวไร่ ยินยอมรับโอน ตามที่หนังสือ ที่ พร ๓๖๕๐๑/๓๖ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๖	ไม่อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ทางวินัย	ไม่เห็นชอบ จังหวัดแพร่ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.อบต. ที่ นท.๐๔๕๘๘/๔๙๗ ถ.ว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖

( นางสาวกรกฎ เหมืองทอง )

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร่

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

-เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่  
(ก.อบต.จังหวัดแพร่) ครั้งถัดไป

ประธาน ให้เลขานุการ ชี้แจง

เลขานุการ สำนักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร่ ขอแจ้งกำหนดวันประชุม ก.อบต.  
จังหวัดแพร่ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดประชุมในวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร่ จะมีหนังสือแจ้งเชิญประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุมฯ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

ลงชื่อ ธนาภรณ์ นาธิกา ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางธนาภรณ์ นาธิกา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร่

ลงชื่อ กรกฎ เหมือนทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวกรกฎ เหมือนทอง)

ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร่

ลงชื่อ ประสาน ชุมภูอินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายประสาน ชุมภูอินทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดแพร่